
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้านเหลือง  
สมัยสามญั  สมัยที่  3  ครั้งที่ 3  ประจําปี  2565 

 วันที่  23  สิงหาคม  2565 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลก้านเหลือง 

ผู้มาประชุม 
ลําดับที่ ช่ือ  -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสว่าง  คําโย ประธานสภา สว่าง  คําโย  
2 นางอุดม  พลดงนอก รองประธานสภา อุดม  พลดงนอก  
3 นายสมบูรณ์  คุณวันดี สท.เขต 1 สมบูรณ์  คุณวันดี  
4 นายวิชัย  ทุมคํา สท.เขต 1 วิชัย  ทุมคํา  
5 นายทวีสิทธ์ิ  นิลทา สท.เขต 1 ทวีสิทธ์ิ  นิลทา  
6 นายทองใบ  ยาสงคราม สท.เขต 1 ทองใบ  ยาสงคราม  
7 นางบังอร  ภูเวียงแก้ว สท.เขต 1 บังอร  ภูเวียงแก้ว  
8 นายบุญพร้อม อวบอ้วน สท.เขต 2 บุญพร้อม อวบอ้วน  
9 นายบุญเลิศ  แพงพุย สท.เขต 2 บุญเลิศ  แพงพุย  
10 นายสุวิทย์  บรรลือ สท.เขต 2 สุวิทย์  บรรลือ  
11 นายอรรถพล  เสนกระจาย สท.เขต 2 อรรถพล  เสนกระจาย  
12 นายวิจิตร์  คืนชัยภูมิ สท.เขต 2 วิจิตร์  คืนชัยภูมิ  
13 นายทวนชัย  ศีลาโคตร หัวหน้าสํานักปลัด,เลขานุการสภา ทวนชัย  ศีลาโคตร  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ  -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายจิระ  ยอดเพชร นายกเทศมนตรี จิระ  ยอดเพชร  
2 นายทัศน์  พ่ัวสอน รองนายกเทศมนตรี ทัศน์  พ่ัวสอน  
3 นายผ่าน  ทุมคํา รองนายกเทศมนตรี ผ่าน  ทมุคํา  
4 นางสมชอบ  ท้าวมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี สมชอบ  ท้าวมนตรี  
5 นายทวีป  ประดับคํา เลขานุการนายกเทศมนตร ี ทวีป  ประดับคํา  
6 นางสาวสุกัญญา  อุทธา ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตําบลก้านเหลือง 
สุกัญญา  อุทธา  

7 นายเอกพล  จาํปาสาร ผอ.กองช่าง  กักตวัโรคโควิด 
8 พ.จ.อ.นฐพงศ์  เนยไธสง ผอ.กองสาธารณสุขฯ นฐพงศ์  เนยไธสง  
9 นายสุระ  มาเบ้า ผอ.กองการศึกษา สุระ  มาเบ้า  
10 นายสุทธินันท์  ทองนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุทธินันท์  ทองนา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ช่ือ  -  สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
11 นางสาวอภิญญา  ช่วยนา เจ้าพนักงานธุรการ อภิญญา  ช่วยนา  
12 นางสาวดารุณี  ช่วยนา ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดารุณี  ช่วยนา  
13 นายอานันท์  เวียงนันท์ ผช.นายช่างโยธา อานันท์  เวียงนันท์  
 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
นายสว่าง  คําโย  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเปิดประชุม  และก่อนเข้าระเบียบวาระการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุม ประธานได้ทําพิธีไหว้พระสวดมนต์และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 

การประชุมดังต่อไปน้ี 
ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายสว่าง  คําโย  วันน้ีทางเทศบาลตําบลก้านเหลืองเชิญทุกทา่นเข้าร่วมประชุมอีกคร้ังเพ่ือพิจารณา
ร่างประธานสภาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2566 ในวาระที่ 2 และวาระ
ที่ 3   

สําหรับรายละเอียดน้ันผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรีแจ้งใหทุ้กท่านทราบอีกคร้ังหน่ึง 
ครับ  

 
ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

สมัยสามญั สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี  2565   เมื่อวันที่ 1  สิงหาคม  2565    
(รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมฯ) ครั้งที่แล้ว 

นายสว่าง  คําโย  ตามท่ีได้ประชุม สมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที ่1  ประจําปี  2565  เมื่อวันที่  1   
ประธานสภาเทศบาล  สิงหาคม  2565   เมื่อให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบดู มีสมาชิกฯ ท่านใด จะขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  
นายสว่าง  คําโย ถ้าไม่มีท่านใด เสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี  2565 
 

ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี 
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ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาทอ้งถ่ินต้ังขึน้พจิารณาแล้วเสร็จ 
4.1 การพิจารณาญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

                              2566 วาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงข้อ (แปรญัตติ) 
การพิจารณาวาระท่ี  2   ขั้นพิจารณาเรยีงข้อ 
นายสว่าง  คําโย  -ท่านสมาชิกทีเ่คารพทุกท่าน  ฝ่ายบริหาร  เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกได้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

2566  โดยมติ  12  เสียง  หลังจากน้ันในวันเดียวกันสภาก็ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
แปรญัตติจํานวน  3 ท่าน  โดยกําหนดเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติรบัคําเสนอ
ญัตติที่สมาชิกและคณะผู้บรหิารที่มีความประสงค์จะย่ืนขอแปรญัตติใหแ้ล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 16 , 17และ 18  สิงหาคม 2565  และผมอยากจะเชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติได้อภิปรายในที่ประชุมว่าผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ  2566  มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือไม่อย่างไร 

นายอรรถพล  เสนกระจาย -กราบเรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารท่ีเคารพ กระผม
ในสท.เขต 2  นาม ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  
   งบประมาณ 2566   
ประธานคณะกรรมการ      กระผมได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
แปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ 2566  เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2565  

ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติกําหนดระยะเวลารับคําเสนอญัตติภายใน 3  วัน ต้ังแต่
วันที่ 16, 17 และ 18 สิงหาคม 2565  ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดย่ืนเสนอ
คําแปรญัตติภายในเวลาที่กําหนด และคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่มีการตัดลด
งบประมาณแต่  อย่างใด คงไว้ตามข้ันรับหลักการครับ 

นายสว่าง  คําโย -ขอขอบคุณทา่นประธานคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล ลําดับต่อไปเชิญเลขานุการสภาทําหน้าที่ต่อครับ 
นายทวนชัย  ศีลาโคตร           กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผูบ้ริหาร และเจา้หน้าที่ 
หัวหน้าสํานักปลัด/เลขานุการสภา      ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขณะน้ีเรากําลังหารือกันในหัวข้อการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2566  และทุก
ท่านก็เห็นชอบรับหลักการเรยีบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ 15 สิงหาคม 2565  ซึง่ในวันน้ัน
ที่ประชุมได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ และวันที ่16 สิงหาคม 2565  
คณะกรรมการแปรญัตติได้เข้าร่วมประชุมกันครั้งแรกเพ่ือแต่งต้ังประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ กรรมแปรญัตติ เลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ และวัน
เดียวกันน้ันที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาให้สมาชิกและผู้บริหารเสนอคําแปรญัตติ 
เป็นระยะเวลา 3 วัน คือ วันที่ 16, 17 และ 18 สิงหาคม 2565 และวันที่ 19 
สิงหาคม 2565 คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือสรุปผลการแปรญัตติ ผลปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดเสนอคําแปรญัตติภายในเวลา 

 



-4- 
ที่กําหนด  ดังที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงให้ทุกท่านในที่ประชุม
พิจารณาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 51 บัญญัติว่า ใน
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ
ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก สําหรับผมก็มีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบเพียงเท่าน้ีครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสว่าง  คําโย  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมีความ
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปราย ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายก่อนลงมติ ผมขอนับองค์ประชุมครับ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมอยู่ครบ 12 เสียง ครบองค์ประชุม 
นายสว่าง  คําโย  -สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ผ่านวาระที่ 2 ขั้นพิจารณาเรียงข้อ โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
มติที่ประชุม  - ผูม้าประชุมทั้งหมด 12 คน 
  - มสีิทธ์ิออกเสยีง 12  คน 

- เห็นชอบ   12  คน 
- ไม่เห็นชอบ  -  คน 
 

การพิจารณาวาระท่ี 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่                                                 
นายสว่าง  คําโย  -การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายวาระที่สามตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาเทศบาล มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 52  บัญญัติว่า  

“การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา 
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร 

นายทวีสิทธ์ิ  นิลทา - กราบเรียนทา่นประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพ ผมเหน็ว่าร่างเทศบัญญัติ 
  สท. เขต 1  งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2566  ไม่มีประเด็นไหนจะอภิปรายแล้ว  

เพราะในขั้นรับหลักการและขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการเราก็ได้มีการอภิปราย 
ซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ผมขอเสนอให้ลงมติวาระที่สามเลยโดยไม่อภิปราย 

นายสว่าง  คําโย  -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมีความ
ประธานสภาเทศบาล      ประสงค์จะอภิปราย ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายก่อนลงมติ ผมขอนับองค์ประชุมครับ 
ที่ประชุม  องค์ประชุมอยู่ครบ 12 เสียง ครบองค์ประชุม 
 
 
 
 
 
 



-5- 
 

นายสว่าง  คําโย  -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ใช้ร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล       งบประมาณ 2566  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   งบประมาณ  2566   โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - ผูม้าประชุมทั้งหมด   12  คน 
   - มสีิทธ์ิออกเสยีง  12  คน 

- เห็นชอบ    12  คน 
- ไม่เห็นชอบ  12  คน 

นายสว่าง  คําโย  - การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  2566  
ประธานสภาเทศบาล       ก็เสร็จสิ้นแล้ว  ลําดับต่อไปก็ควรเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่งบประมาณจะได้จัดทําเป็น 

รูปเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  2566  เสนอท่าน
นายอําเภอแวงน้อยให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องทีเ่สนอใหม่ 
 5.1 ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
นายสว่าง  คําโย   สําหรับรายละเอียดในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 

2565  
ประธานสภาเทศบาล ผมจะให้ท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจงให้ทุกทา่นทราบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

อีกคร้ังครับ 
นายจิระ  ยอดเพชร กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทั้ง 2  เขต  ท่าน 
นายกเทศมนตรี ผู้อํานวยการทุกกอง เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตําบลก้านเหลืองต้ังงบประมาณ
ไม่เพียงพอขอโอนงบประมาณ รายละเอียดดังน้ี 
โอนเพิ่ม 
โครงการอบรมสัมมนาทัศนศกึษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและบริหาร
จัดการ แบบบูรณาการ ผู้บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําพนักงานจ้างและบุคคลทีท่ําคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล เป็นเงิน 
293,750 บาท 
 โอนลด 
1.งานบริหารทั่วไป หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
จํานวน  10,000  บาท 
2.งานบริหารทั่วไป กองการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
จํานวน  27,000  บาท 
3.งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าชดเชยแบบปรับ จํานวน 194,000 
บาท 

 
 



-6- 
4.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟฟ้าสนามกีฬาชุมชน  จํานวน  33,100  บาท 
5.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการสถานศกึษา    จํานวน  29,250  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    293,750   บาท 
โอนเพิ่ม 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง  
จํานวน 60,000  บาท  
 โอนลด 
5.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการสถานศกึษา    จํานวน  60,000  บาท 
โอนเพิ่ม 
1.แผนงานงบกลาง งานงบกลาง เงินสํารองจ่าย  จํานวน  29,605   บาท 
โอนลด 
1.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริการสถานศกึษา    จํานวน  29,605 บาท 
โอนเพิ่ม 
กองคลัง งบลงทุน หมวดคา่ครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สาํนักงาน 
1.เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกแบบสไลด์ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6 ชุดๆ
ละ 6,000 บาท   เป็นเงิน  36,000  บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 22,000  บาท 
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดําชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 8,900  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    66,900   บาท 
โอนลด 
1.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดต้ังระบบไฟฟ้าสนามกีฬาชุมชน  จํานวน  66,900   บาท 
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โอนเพิ่ม 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา งบดําเนินงาน 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ         -  ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  13,600  บาท 
โอนลด 
1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา งบดําเนินงาน 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืนๆ         -  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการสถานศึกษา   จํานวน  
13,600  บาท 

นายสว่าง  คําโย    - ท่านนายกเทศมนตรี ได้ช้ีแจงรายละเอียดขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล ประจําปี พ.ศ. 2565 ให้ทุกทา่นทราบแล้วมที่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่เชิญ

ครับ 
นายสว่าง  คําโย   -มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ถ้าไม่มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายก่อนลงมติ ผมขอนับองค์ประชุมครับ 
ที่ประชุม องค์ประชุมอยู่ครบ 12 เสียง ครบองค์ประชุม 
นายสว่าง  คําโย   -ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565   
ประธานสภาเทศบาล จํานวน  450,255  บาท  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - ผูม้าประชุมทั้งหมด 12 คน 
  - มสีิทธ์ิออกเสยีง 12  คน 

- เห็นชอบ   12  คน 
- ไม่เห็นชอบ  -  คน 

ระเบยีบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสว่าง  คําโย  -มีสมาชิกท่านใดมีประเด็นจะหารือต่อที่ประชุมก็เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิจิตร์  คืนชัยภูมิ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเร่ืองถนนที่โดนนํ้ากัดเซาะ ถนนบริเวณท่ีโดน 
สท.เขต 2  นํ้ากัดเซาะใกลจ้ะขาดแล้ว ประชาชนที่สัญจรไปมากลัวว่าจะได้รับอันตราย เราจะ
แก้ไข 

อย่างไรครับ 
นายวิชัย  ทุมคํา  ผลกระทบจากฝนตกหนักทําให้ลําห้วยสาธารณประโยชน์เกือบทุกสายขาดครับ  
สท.เขต 1  เป็นซึ่งลําห้วยที่ประชาชนใช้ร่วมกัน  ผมขอฝากให้เทศบาลตําบลก้านเหลืองแก้ไข
   ปัญหาให้กับประชาชนด้วยครับ 
นายสว่าง  คําโย -  ขอให้ท่านวิชัย  ทุมคํา ทําหนังสือแจ้งความเดือดร้อนและแนบภาพถ่ายมาด้วย 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 
นายอรรถพล  เสนกระจาย ช่วงน้ีฝนตกหนัก ทุกหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน เสียหายด้วยกันทุก    
สท.เขต 2   หมู่บ้าน ผมขอเสนอให้เรารอนํ้าลดก่อน แล้วค่อยไปดําเนินการปรับปรุง
    แก้ไขร่วมกันครับ 
 






